

TUYÊN BỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN về tôn trọng nhân quyền

Phiên bản 04.22/03.02_DE

Chúng tôi, Eurasia Statinvest Holding, một tập đoàn doanh nghiệp do chủ sở hữu điều hành, với các công ty con: Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Carstensen mbH, STYLEX Schreibwaren GmbH und Felidae (Châu Âu) GmbH, tin rằng thành công (kinh doanh) lâu dài chỉ có thể đạt được khi hoạt động doanh nghiệp đi đôi với hành động xã hội và bảo vệ môi trường. Với tư cách là một tập đoàn doanh nghiệp hoạt động quốc tế, điều này liên quan đến chuỗi cung ứng và tạo giá trị toàn cầu của chúng tôi.

Bởi vì chúng tôi nhận thức được trách nhiệm này của doanh nghiệp nên chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên tắc quốc tế sau:

- Nguyên tắc của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho các doanh nghiệp đa quốc gia (OECD)
Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền của Trẻ em (UN-CEDAW)
- Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền của Phụ nữ
(UN-CEDAW)
- Các công ước và đề xuất của Tổ chức Lao động Quốc tế về các tiêu chuẩn lao động và xã hội (ILO)
- Nguyên tắc chỉ đạo về Kinh tế và Nhân quyền của Liên Hợp Quốc (UN)

Mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy tính bền vững hơn đối với con người và tự nhiên trong các quốc gia sản xuất. Để đạt được mục tiêu này cùng với các đối tác có trách nhiệm, chúng tôi là thành viên của amfori (BSCI - Business Social Compliance Initiative / BEPI - Business Environmental Performance Initiative / www.amfori.org) cũng như SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange / www.sedex.com) và cam kết thực hiện các điểm đã nêu ở trên trong các thị trường cung ứng của chúng tôi và đối với các nhà cung cấp của chúng tôi. Tất cả các nhà máy đối tác của chúng tôi đều được chứng nhận theo amfori-BSCI và/hoặc SEDEX và cũng được kiểm tra định kỳ bởi các nhân viên của chúng tôi.

Eurasia Statinvest Holding cùng các Công ty con: Carstensen Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu mbH, STYLEX Schreibwaren GmbH und Felidae (Châu Âu) GmbH mong muốn tất cả các Đối tác kinh doanh và toàn thể Nhân viên tuân thủ các nguyên tắc này.

Eurasia Statinvest Holding cùng các Công ty con: Carstensen Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu mbH, STYLEX Schreibwaren GmbH und Felidae (Châu Âu) GmbH và hoặc các công ty liên kết xác định rủi ro và tác động của hoạt động kinh doanh đối với nhân quyền và ưu tiên các lĩnh vực có khả năng xảy ra vi phạm nhân quyền.

Để làm cơ sở cho việc sắp xếp các rủi ro theo thứ tự ưu tiên, chúng tôi chủ yếu tham khảo đánh giá của OECD về các rủi ro theo ngành cụ thể trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Việc thực hiện thẩm định là một quá trình liên tục trong đó chúng tôi thường xuyên xem xét và cải thiện các chiến lược kinh doanh và CSR (Trách nhiệm xã hội kinh doanh) của mình.

Ellerau, Tháng Tư 2022



Sönke Carstensen
Giám đốc điều hành



Martin Pancke
Giám đốc điều hành